

Số: **05**/CT-UBND

Nam Đông, ngày **11** tháng 02 năm 2019

**CHỈ THỊ**  
**Về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước  
trên địa bàn năm 2019**

Năm 2019 là năm bản lề của việc triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2021, phấn đấu xây dựng huyện Nam Đông trở thành huyện nông thôn mới, là năm thứ ba thực hiện Luật ngân sách năm 2015 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. Trong lúc đó dự báo tình hình kinh tế trong nước nói chung, huyện nhà nói riêng tuy có dấu hiệu khởi sắc song nhìn chung vẫn còn khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro: Một số doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến thu hẹp sản xuất kinh doanh, số doanh nghiệp nợ đọng thuế có chiều hướng tăng, đa số các doanh nghiệp đang trong tình trạng hoạt động cầm chừng, tăng trưởng kinh tế dự báo ở mức vừa phải, chỉ số giá cả không ổn định, nhất là giá mủ cao su giảm, đặc biệt nguồn thu thuế từ các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng vắng lai trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành nên số thu từ lĩnh vực này giảm mạnh. Mặc dù dự toán thu của tỉnh và HDND huyện giao năm 2019 giảm so với năm 2018 nhưng với những khó khăn, thách thức trên, UBND huyện xác định nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 cũng là rất nặng nề.

Để tăng cường công tác chống thất thu và quản lý nguồn thu, hạn chế tỷ lệ nợ đọng thuế đảm bảo thực hiện hoàn thành dự toán thu được giao năm 2019, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án chống thất thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 15/10/2018 tại các Quyết định số 2275/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xử lý nợ và thu hồi nợ đọng thuế; Quyết định số 2283/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chống thất thu thuế đối với cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống; Quyết định số 2287/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực thuê đất, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời để tăng cường công tác quản lý thu NSNN, đảm bảo thực hiện hoàn thành dự toán thu được giao năm 2019, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan tập trung thực hiện các giải pháp sau:

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn xác định rõ thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến vấn đề điều hành kinh tế-xã hội, cân đối thu - chi ngân sách của huyện nhà, nên phải thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước của đơn vị mình và có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự toán được giao. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngay từ những ngày tháng đầu năm, tổ chức khai thác các nguồn thu, tăng cường quản lý chống thất thu, rà soát, đánh giá, phân tích những yếu tố ảnh

hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn, làm rõ những khoản thu còn thất thoát, các nguồn thu còn tiềm năng đề ra giải pháp cụ thể để tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp thực hiện.

## **2. Chi cục Thuế Nam Đông**

Triển khai thực hiện tốt công tác thu lệ phí môn bài năm 2019 ngay từ những ngày tháng đầu năm, tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế, cung cấp thông tin, tư vấn chính sách thuế rộng rãi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tổ chức đối thoại định kỳ, nghe ý kiến phản ánh, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế.

Triển khai thực hiện các giải pháp quan trọng về quản lý thu thuế, tổ chức khai thác các nguồn thu, tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, phân tích, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn, chú trọng đến các nguồn thu tiềm năng, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, lĩnh vực xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh đã và đang được nghiệm thu thanh toán (*đặc biệt Dự án đường La Sơn - Túy loan, Dự án Thủy Điện xã Thượng Nhật, ...*).

Chủ động đề xuất các biện pháp phối kết hợp trong công tác chống thất thu thuế; tăng cường công tác kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, có biện pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác đôn đốc thu nợ thuế, tránh tình trạng để nợ đọng kéo dài, hạn chế nợ xấu phát sinh đối với các doanh nghiệp cũng như đối với hộ kinh doanh.

Tăng cường phối hợp tốt với các chủ đầu tư và Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện việc khấu trừ thuế GTGT theo quy định đối với các nhà thầu ngoại tỉnh đang thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Chủ trì tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện theo 03 Đề án chống thất thu đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời tham mưu kế hoạch triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đông.

## **3. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

Đôn đốc các chủ đầu tư và các đơn vị thi công kịp thời nghiệm thu thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành để các doanh nghiệp tiến hành kê khai nộp thuế; theo dõi, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung thu các khoản thu tại địa phương theo đúng luật định.

Phối hợp với cơ quan Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các hộ kinh doanh trên địa bàn sau khi cấp Giấy phép kinh doanh nhằm nắm lại tình hình sản xuất kinh doanh, quy mô, mức vốn đã đăng ký, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với NSNN để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp đăng ký nhưng không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, không kê khai nộp thuế...

## **4. Công an huyện**

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế để thực hiện tốt công tác chống thất thu, truy thu nợ đọng thuế và thực hiện xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực

kinh doanh vận tải và một số ngành kinh doanh khác theo Quy chế phối hợp về phòng chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế giữa hai cơ quan Thuế - Công an huyện; chỉ đạo Công an các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với Đội thuế liên xã, thị trấn trong công tác thu nợ và chống thất thu thuế.

Xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh của các chủ phương tiện xe Du lịch trên địa bàn, hỗ trợ cơ quan Thuế chống thất thu trên khâu lưu thông.

#### **5. Hạt Kiểm lâm huyện**

Phối hợp với cơ quan Thuế để chống thất thu thuế ở lĩnh vực mua bán lâm sản, đặc biệt là các loại lâm sản ngoài gỗ, phối hợp thu hồi nợ đọng thuế đối với các hộ kinh doanh mộc dân dụng, tiện gỗ, gia công gỗ...

#### **6. Phòng Tài nguyên và Môi trường**

Phối hợp với cơ quan Thuế đôn đốc các trường hợp đã được hợp thức hóa quyền sử dụng đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế để cơ quan Thuế làm căn cứ tính thuế.

Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND huyện trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất; kiểm tra các tổ chức, cá nhân thuê đất, sử dụng đất không đúng mục đích để xử lý đúng quy định.

Phối hợp với cơ quan Thuế chống thất thu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (cát, sạn, đất.....).

#### **7. Trung tâm phát triển quỹ đất**

Chủ động phối hợp với phòng chức năng, các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện khẩn trương xây dựng phương án đấu giá đất ở những vùng đã có quy hoạch để sớm tiến hành tổ chức bán đấu giá nhằm đảm bảo thu tiền sử dụng đất thực hiện hoàn thành dự toán thu năm 2019.

#### **8. Các chủ đầu tư**

Đôn đốc các đơn vị nhận thi công kịp thời thi công các công trình đúng tiến độ, tiến hành nghiệm thu thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành để các doanh nghiệp tiến hành kê khai nộp thuế theo Luật định, đồng thời cung cấp kịp thời thông tin các nhà thầu, các dự án đầu tư mới có phát sinh trên địa bàn để cơ quan Thuế đưa vào quản lý thu kịp thời.

#### **9. Kho bạc Nhà nước huyện**

Phối hợp với các ngành chức năng để thực hiện thanh toán tiền cho các hạng mục công trình, công trình đã hoàn thành tiến hành nghiệm thu thanh quyết toán để nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào NSNN theo Luật định.

#### **10. Các phòng, ban liên quan**

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu vực huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tham mưu báo cáo UBND huyện và phối hợp với Cơ quan thuế để cung cấp thông tin các nhà thầu có xây dựng trên địa bàn huyện để kịp thời đưa vào quản lý thu thuế nhằm hạn chế chống thất thu NSNN tại địa phương.

## 11. UBND các xã, thị trấn

Thường xuyên phối hợp với cơ quan Thuế để quản lý thu tốt các khoản thu, sắc thuế phát sinh tại địa phương; mời các đối tượng nộp thuế trên địa bàn đến làm việc để đưa vào diện quản lý thu thuế đúng theo quy định của Luật quản lý thuế, Luật ngân sách nhằm tăng thu ngân sách và đảm bảo công bằng xã hội.

Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn nắm và hiểu chính sách thuế mới; phối hợp với cơ quan Thuế để tiến hành phổ biến, quán triệt nội dung các Luật thuế mới cho các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, thị trấn nắm để phối hợp thực hiện theo đúng quy định.

## 12. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Phối hợp với cơ quan Thuế để tuyên truyền các chính sách pháp luật về thuế, đặc biệt là nội dung của các Luật thuế mới sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ năm 2019 và kịp thời đưa tin, phổ biến nội dung Chỉ thị này đến các tổ chức, mọi người dân biết để thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nội dung Chỉ thị này./. *uuuu*

### Nơi nhận:

- Cục Thuế tỉnh;
- Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT. *carf*



**CHỦ TỊCH**

**Trần Quốc Phụng**